

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM CỬU LONG**

Số: 80./2021/CV

V/v: Công bố thông tin về Quyết định
khởi tố vụ án hình sự xảy ra tại DCL

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Vĩnh Long, ngày 28 tháng 04 năm 2021

Kính gửi: - Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long;
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

Công ty CP Dược Cửu Long (“DCL”) được thông báo từ đại diện Cơ quan Cảnh sát Điều tra – Bộ Công an về Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 26/CSKT-P9 ngày 16/4/2021 của Cơ quan Cảnh sát điều tra – Bộ Công an. Theo đó *khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định Nhà nước về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty CP Dược Cửu Long và các đơn vị có liên quan.*

Hiện nay, DCL đang phối hợp chặt chẽ với Cơ quan Cảnh sát điều tra – Bộ Công an theo yêu cầu để vụ án được giải quyết nhanh chóng, đúng pháp luật. Trong quá trình phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra, các hoạt động sản xuất kinh doanh của DCL vẫn diễn ra bình thường, theo đúng các kế hoạch sản xuất kinh doanh đề ra.

Ngày 28/04/2021, Ban lãnh đạo DCL nhận thấy sự kiện này có thể gây ảnh hưởng đến truyền thông của Công ty do các hiệu ứng tin đồn, nên để làm rõ hơn các thông tin liên quan đến Quyết định khởi tố của Cơ quan Cảnh sát điều tra – Bộ Công an, DCL xin gửi tới Quý Cổ đông và Quý Cơ quan một số thông tin cụ thể như sau:

1. Vụ án được xác định xảy ra vào năm 2005 – 2007, trước khi Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (“SCIC”) chào bán cổ phiếu DCL trên sàn giao dịch chứng khoán; và tại thời điểm diễn ra sự việc này thì Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T (Mã chứng khoán: FIT) vẫn chưa là công ty mẹ của DCL và không sở hữu bất kỳ cổ phần nào tại DCL;
2. Vụ án không liên quan tới bất kỳ hoạt động sản xuất kinh doanh nào của DCL hiện nay. Các hoạt động sản xuất kinh doanh của Dược Cửu Long vẫn diễn ra bình thường, theo đúng các kế hoạch sản xuất kinh doanh đề ra; tình hình quản trị Công ty ổn định, bình thường. Vụ việc không liên quan tới bất kỳ thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc đương nhiệm của Công ty.
3. Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Bộ Công an chưa thông báo tới DCL quyết định khởi tố đối với bất cứ bị can nào là Người nội bộ của DCL.

Trong quá trình các cơ quan chức năng thực hiện công tác nghiệp vụ và cho đến khi có kết luận cuối cùng, DCL mong muốn và trân trọng đề nghị các bên liên quan nhìn nhận, đánh giá đầy đủ, khách quan, trên tinh thần xây dựng, để DCL thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh được giao. Đồng thời, DCL cũng kính đề nghị các cơ quan truyền thông, cơ quan báo chí đăng tải thông tin chân thực, không viết bài hoặc đưa tin khi chưa có kết luận chính thức của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, ảnh hưởng đến hoạt động bình thường, uy tín thương hiệu của doanh nghiệp, tránh gây hoang mang dư luận và gây tâm lý không tốt đến tập thể Cán bộ nhân viên và người lao động của DCL.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như k/g;
- Lưu VT, PC, TK HĐQT.

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CỬU LONG



NGUYỄN THỊ MINH NGUYỆT